



เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา คณะอนุกรรมการด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ได้มีการประชุมครั้งที่ ๒๘/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม หมายเลข ๒๓๐๙ ชั้น ๒๓ อาคารสุขประพฤติ โดยมี นายสุวัฒน์ ตันยวรรธนะ ประธานคณะกรรมการ เป็นประธานการประชุม และมีประเด็นพิจารณา คือ

เรื่อง “ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน”

สืบเนื่องจากคณะอนุกรรมการได้มีการพิจารณาศึกษาเรื่อง “ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน” มาอย่างต่อเนื่อง และในการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เห็นว่าควรมีการขับเคลื่อนและผลักดันเรื่องดังกล่าวต่อไป จึงได้เชิญคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เมื่อพฤหัสบดีที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ในประเด็นดังนี้



๑. ขยายเรื่องหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (UNGPs) ไปยังกลุ่มธุรกิจอื่น ๆ ในทุกระดับของประเทศไทย
๒. ขยายการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานหลักที่กำกับดูแลองค์กรธุรกิจให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม สภาวิชาชีพบัญชี และธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อนำหลักการ UNGPs ไปใช้ในกลุ่มธุรกิจที่อยู่ภายใต้การกำกับของหน่วยงานนั้น ๆ ต่อไป
๓. มุ่งเน้นการสร้างแรงจูงใจทางบวกให้กับธุรกิจเอกชน โดยพิจารณากำหนดมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจเพื่อการเคารพสิทธิมนุษยชน และได้มอบใบรับรองหรือเครื่องหมายรับรองที่ให้กับธุรกิจเอกชนที่ดำเนินการเป็นไปตามมาตรฐานดังกล่าว โดย กสม. ได้รายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะดังกล่าว โดยการจัดฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ไปยังภาคธุรกิจ เพื่อขยายเรื่อง UNGPs ให้ภาคธุรกิจนำไปใช้ในการประกอบธุรกิจของตน และสำหรับการขับเคลื่อนเรื่องตราสัญลักษณ์เพื่อรับรองมาตรฐานเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน และยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการของประเทศไทยให้เกิดการยอมรับในระดับนานาชาติ กสม. ได้ประสานความร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ เพื่อดำเนินการในเรื่องดังกล่าว เนื่องจากกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้มีการดำเนินการในเรื่องตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความยอดเยี่ยมและคุณภาพที่ได้รับการยอมรับ ซึ่งเกิดขึ้นมาเพื่อเพิ่มคุณค่าความพิเศษให้กับสินค้าและบริการที่ผลิตในประเทศไทย



ในการนี้ คณะอนุกรรมการได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อนเรื่อง “ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน” ดังนี้

๑. กสม. ควรร่วมขับเคลื่อนกับภาคีเครือข่ายที่เป็นองค์กรภาคธุรกิจ คือ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน ๓ สถาบัน (กกร.) ได้แก่ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย รวมทั้งควรร่วมมือกับ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อให้ครอบคลุมเครือข่ายภาคธุรกิจ ที่เป็นอุตสาหกรรม และสามารถต่อยอดเรื่อง “ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน” ไปสู่ระดับนานาชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม

๒. การดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าวควรมีการบริหาร การเปลี่ยนแปลง (Change Management) โดยการวางแผนการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และเพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ และทักษะด้านการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ และพร้อมที่จะดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการธุรกิจ กับสิทธิมนุษยชน เพื่อให้ภาคธุรกิจระดับภูมิภาคได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติต่อไป

๓. กสม. ควรมีการประสานงานกับสื่อสาธารณะหรือสื่อออนไลน์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่อง “ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน” โดยการจัดทำสื่อบริบททัศน์ ในรูปแบบสารคดีด้วยการกำหนดประเด็นเนื้อหาให้มีความน่าสนใจ เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจ ร่วมขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าว

๔. กสม. ควรมีช่องทางการสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจ ขนาดเล็กและขนาดกลางให้ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการสิทธิมนุษยชน ได้เข้ารับการ ฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับเรื่อง “ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน” เช่น การอบรมผ่านระบบ ออนไลน์ เป็นต้น นอกจากนี้ ควรสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กและ ขนาดกลาง ให้มีการพัฒนาศักยภาพและทักษะในการประกอบธุรกิจเพื่อก้าวไปสู่การได้รับ ตราสัญลักษณ์ในการรับรองสินค้าและการยอมรับจากนานาชาติ

